



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ คณะกรรมการพิจารณาเงินทุนวิจัยและเสนอผลงานวิจัย โทร 3507

ที่ วจ. 030/2562

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินทุนวิจัยและเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 3/2562

เรียน คณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินทุนวิจัยและเสนอผลงานวิจัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้มีการพิจารณาเรื่อง การส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เกินเวลาที่กำหนดตามสัญญาการรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ของคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ตามที่คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ สนับสนุนทุนวิจัยให้กับบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ โดยผ่าน คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการทำวิจัยและการเสนอผลงานวิจัย ของคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ด้วยการสนับสนุนการวิจัยโครงการละไม่เกิน 50,000.00 บาท และมีข้อกำหนด เวลาส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามที่ปรากฏในสัญญาการรับเงินทุนวิจัย ภายใน 1 ปี แล้วนั้น แต่เนื่องจาก มีบุคลากรส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เกินเวลาที่กำหนดในสัญญา จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการทำวิจัยและการเสนอผลงานวิจัย เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เกินเวลาที่กำหนดในสัญญา ดังนี้

1. หากผู้รับทุนไม่สามารถทำการวิจัยที่ขอทุนสนับสนุนกับคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาการรับทุนของคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการทำวิจัยและการเสนอผลงานวิจัย จะไม่อนุมัติทุนในงวดต่อไป ตามสัญญา และจะไม่พิจารณาการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์อีกในคราวต่อไป

2. หากมีเหตุที่ทำให้การวิจัยล่าช้ากว่ากำหนด โดยมีใช่เป็นความผิดของผู้รับทุน ผู้รับทุนต้องแจ้งให้คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และขอขยายเวลาได้รวมแล้วไม่เกิน 6 เดือน เท่านั้น แต่ถ้าหากมีเหตุความจำเป็นที่จะต้องขยายเวลามากกว่า 6 เดือน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการทำวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยเป็นผู้มีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ให้เริ่มใช้กับงานวิจัยที่จะต้องเซ็นสัญญารับทุน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรัชชชฎาภาว ฤกษ์ชนะ)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการพิจารณาเงินทุนวิจัยและเสนอผลงานวิจัย